

# Má»™t sá»‘ má<sup>01</sup>o khi sá»- dá»¥ng thanh Drawing (Nguyá»...n ChÃ- Thá»©c)

Ã»Á»ng gÃ»p cá»§a ThanhHung

02/06/2011

Cá»p nhá»t 14/06/2011

## MỘT SỐ MŨI KHI SỬ DỤNG THANH DRAWING TOOLBAR TRONG MICROSOFT WORD

\* Nguyễn Chí Thúc

ây là thanh công cụ giúp ta vẽ hình vẽ trong phần vẽ cho việc soạn thảo. Để hiển thị thanh Drawing, kích chuột vào nút thanh công cụ Standard Toolbar hoặc nhấn View/ Toolbar để hiển thị thanh Drawing ở phía dưới màn hình, trên dòng trạng thái:

Giải thích:

Nút số 1 (Draw): vẽ các hình, tùy chỉnh phần vẽ và vẽ hình

Nút số 2 (Select Object): kích vào nút này để chọn các hình vẽ

Nút số 3 (Free Rotate): xoay các hình vẽ

Nút số 4 (AutoShapes): vẽ các hình vẽ

Nút số 5 (Line): vẽ đường thẳng

Nút số 6 (Arrow): vẽ mũi tên

Nút số 7 (Rectangle): vẽ hình chữ nhật

Nút số 8 (Oval): vẽ hình Oval (elip)

Nút số 9 (Text Box): chèn chữ hộp

Nút số 10 (Insert WordArt): chèn chữ nghệ thuật

Nút số 11 (Insert Clip Art): chèn các hình ảnh do Microsoft cung cấp

Nút số 12 (Fill Color): tô màu cho các hình vẽ

Nút số 13 (Line Color): chọn màu cho nút vẽ

Nút số 14 (Font Color): chọn màu cho chữ

Nút số 15 (Line Style): Chọn định nét kẻ

Nút số 16 (Dash Line): chọn các kiểu nét kẻ

Nút số 17 (Arrow Style): chọn định mũi tên

Nút số 18 (Shadow): chọn các định bóng cho hình vẽ

Nút số 19 (3-D): chọn các hiệu ứng 3 chiều.

Các bạn tìm hiểu cách sử dụng cho từng nút. Sau đây là một số mẹo giúp chúng ta linh hoạt hơn khi sử dụng thanh Drawing.

Một số mẹo dùng

+ Vẽ từ tâm: bình thường khi vẽ các hình, điểm khởi đầu chuột luôn nằm ở phía trên bên trái của hình vẽ, muốn vẽ từ tâm hình vẽ, ta giữ phím Ctrl trong khi vẽ.

+ Giữ phím Shift trong khi vẽ: Để vẽ các hình vẽ, giữ phím Shift ta vẽ hình vuông, để vẽ hình tròn giữ Shift khi nhấn chuột để vẽ hình tròn. Để vẽ hình chữ nhật, giữ Shift khi nhấn chuột để vẽ hình chữ nhật.

+ Copy các hình vẽ: chọn các hình vẽ cần copy, giữ Ctrl rồi kéo các hình vẽ cần sao chép đến vị trí mới.

+ Vẽ liên tiếp cùng một hình vẽ: kích chuột vào công cụ vẽ hình, vẽ xong nhấn ESC.

+ Thay đổi thuộc tính của hình vẽ: kích chuột vào hình vẽ, khi đó xuất hiện menu hộp thoại, chọn các thuộc tính cần thay đổi (kích thước, cách hiển thị).

+ Tỉa nhóm cho các hình vẽ: chọn các hình vẽ cần tỉa nhóm, sau đó nhấn Draw/ Ungroup.

+ Chỉnh vị trí các hình: khi dùng chuột hoặc các phím mũi tên để di chuyển các hình vẽ khó có thể di chuyển tùy ý về vị trí vẽ, phần mềm này ta phải giữ phím Ctrl trong khi di chuyển (khi đó chế độ di chuyển hình vẽ là di chuyển hình vẽ theo các trục). Hoặc nhấn Ctrl + G để hiển thị menu Grid Settings, nhấn kích thước di chuyển về ý trong hộp thoại Horizontal spacing và Vertical spacing, nhấn OK.

+ Gõ chữ trong hình vẽ: nhấp chuột để vẽ vị trí hình vẽ, nhấn Add Text.

+ Bỏ g-p các mũi tên, đường thẳng: nhấp chuột để vẽ vị trí mũi tên, đường thẳng chọn Edit Points, để chuột để vẽ vị trí cần bỏ g-p.

Sau đó kéo sang vị trí mới.

+ Khi vẽ hình chữ nhật và đường thẳng chia đôi hình chữ nhật đó, làm thế nào để vẽ đường thẳng chia đôi hình chữ nhật và đường thẳng, chọn Draw/Align Middle).

+ Khi vẽ hình chữ nhật và gõ chữ bên trong, khoảng cách giữa các chữ trong Text Box, chọn Format Text Box, chọn tab Text Box, giữ phím kích thước trong các ô Left, Right, Top, Bottom cho phù hợp.

+ Tỉa khung cho chữ: trang bìa của những luận văn, báo cáo thường có khung, có thể tỉa khung cho trang chữ này bằng cách vào menu Format/ Border, tuy nhiên cách này có nhiều bất tiện trong việc di chuyển khung cũng như khoảng cách giữa khung và mép trang chữ. Và cách tốt nhất nhiều người sử dụng là dùng cách làm này.

Một cách khác bạn có thể tỉa khung cho trang chữ bằng cách sử dụng thanh Drawing như sau: khi vẽ hoàn thành xong nội dung trang bìa, chọn công cụ Rectangle (vẽ hình chữ nhật), kéo chuột để vẽ vị trí khung chữ nội dung của trang.

Bên cạnh đó, để vẽ hình chữ nhật, nó chế độ chìm vào phía trong hình chữ nhật vẽ. Sau khi chỉnh nét và màu phù hợp cho khung, hãy nhấp chuột lên khung hình chữ nhật, chọn Order/ Send Behind Text và nội dung trang bìa lại hiển thị (hú hồn). Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa, di chuyển khung vẽ cho cân đối với nội dung trang bìa của mình một cách dễ dàng.

Â